

รายงานสังคมนิตร์ ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2516 ประจำวันที่ 19 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

🎤 **เปิดประชุม** โดยนายกฯ **คุณศศิวิมล ศรีถาวร** : กล่าวถึงงานเลี้ยงสังสรรค์ที่อบอุ่นและบันเทิงในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ที่ผ่านมากับการประกวดการร้องเพลงและแสดงความยินดีกับนักร้องประกวดทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัล

🎤 **พิธีกร** โดย **คุณธมกร คล้ายทิพย์**

🎤 **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **อ.ดารณี คงมั่น** : ได้เตรียมคำถามมา 8 คำถาม เนื่องจากวันนี้ไม่มีผู้ฝึกขึ้นบทพูดแบบเตรียมตัว ซึ่งกติกามีการกำหนดเวลาโดยท่านต้องดูสัญญาณไฟ ทักที่ประชุมไฟเขียวขึ้น 1 นาทีครึ่ง สีเหลืองปรากฏ 2 นาที ไฟแดงขึ้น 2.30 นาที ไฟแดงดับ พร้อมสัญญาณกริ่งเตือนดังขึ้น ในการตอบมีรางวัล โดยผู้เข้าร่วมประชุมโหวตให้ท่านที่ถูกต้อง รางวัลคือ รางวัลปรบมือและถ้วยแก้ว โดยลงคะแนนในโหวตได้

🎤 **คำถามที่ 1** “จากบทกวีที่ว่า 2 คนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พรวยพราย จากบทกวีนี้อยากจะถามว่าในสมัยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อนายไชยาได้สร้างกำแพงท่าแพขึ้นมีการวิพากษ์วิจารณ์มากมายท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ?” ผู้ตอบ **คุณกรรณิการ์แสงอำพันธ์**

🎤 **คำถามที่ 2** “กิจกรรมที่ท่านประทับใจในสมัยนายกฯ คุณศศิวิมล ศรีถาวร คือกิจกรรมใด ?” ผู้ตอบ **ดร.กรศิริ ัมมาวุฒิกุล** : การจัดให้มีการประกวดร้องเพลง เพราะการร้องเพลงนอกจากสนุกสนานแล้ว ยังทำให้ผู้ร้องมีสุขภาพที่ดี มีความจำและไหวพริบ

🎤 **คำถามที่ 3** “กิจกรรมภายในของสโมสรในช่วงที่นายกฯ คุณศศิวิมล ศรีถาวร ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ท่านในฐานะที่มีความรับผิดชอบด้านเลขานุการและกิจกรรมต่างๆ ท่านมีความคับข้องใจในเรื่องใดมากที่สุดและได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยวิธีใด ?” ผู้ตอบ **คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม** : สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอ..ดังนั้นเมื่อเจอปัญหาจะพยายามคิดว่าไม่ใช่ปัญหาและจะหยุดคิด ใช้สติพิจารณาหาทางออกได้โดยไม่ทุกข์หรือคับข้องใจกับอุปสรรคนั้น ๆ

🎤 **คำถามที่ 4** “คำถามสุดท้ายเป็นการอธิบายภาพผู้หญิงและเด็กในสถานการณ์และอิริยาบถต่าง ๆ ผู้ตอบเมื่อเห็นภาพแล้วให้เล่าเรื่องสั้น ๆ จากภาพที่เห็น (มีผู้ตอบ 4 ท่าน)

1) **คุณธวัชรัตน์ มณีพรรณ** : เด็กอยู่กับยายที่บ้านนอก พ่อแม่เข้าไปทำงานในเมืองหลวงเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัว และเมื่อมีเงินทองเพียงพอก็จะกลับมาอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตา มาพัฒนาถิ่นเกิดจากการสำนึกรักบ้านเกิด

2) **รศ. ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์** : ได้ภาพผู้หญิงทำงานและมีก้อนอิฐวางอยู่บนศีรษะ คนทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองถึงแม้จะทำงานหนักและมีภาระ แต่ก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

3) **คุณอัมภวรรณ ใจเปีย** : ได้รูปแม่หาบของขาย อุ้มลูกไปด้วย ต้นทุนของคนเราไม่เท่ากัน คาดว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีคนดูแลลูก และไม่มีเงินจ้างคนดูแลลูก เลยต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วย เงินก็ต้องหา ลูกก็ต้องเลี้ยง

4) **คุณรัตนภรณ์ ทรงกุล** : ได้รูปแม่นำลูกใส่ตะกร้าซ้อนท้ายรถถีบ มองว่าเป็นความรักของแม่ที่ไม่อยากทิ้งลูกไว้ที่บ้านกับคนอื่น จึงนำลูกใส่ตะกร้าท้ายรถถีบไปด้วยทุกที่ เพราะในสังคมปัจจุบันมีชาวเด็กถูกทำร้ายจากคนใกล้ชิดให้เห็นบ่อยครั้ง ดังนั้นลูกจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลของแม่ และดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เคยซ้อนท้ายจักรยานแม่แบบนี้เช่นกัน

🏆 ผู้ประเมินการฝึกการพูดแบบฉบับพลัน โดย คุณเผ่าพงศ์ วิสิทธิ์ : วิจารณ์ชื่นชมผู้ตอบทุกท่านใช้เวลาได้เหมาะสม และมีผู้ตอบหลายท่านได้เริ่มด้วยคำนำและตอนท้ายมีการสรุปว่าต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนในคำตอบที่นำเสนอทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร ไปในทิศทางไหน สรุปว่าตอบได้ดีทุกท่าน

🏆 5 นาทีที่มีสาระดีๆ มาฝาก

- 1) เรื่อง “สูงวัยไร้โรค” โดย นพ.อำพน ศิริบุญมา
- 2) เรื่อง “ลงทะเบียนใส่สมองกันลิมได้แน่นอน” โดย รศ.ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์

🏆 3 นาที แห่งความหรรษา เรื่อง “ตัวอย่างผิด” โดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์ : คุณครูสอนนักเรียนให้เห็นโทษของสุรา โดยนำตัวอย่างแสดงให้เห็น นำขวดใส่เหล้า เบียร์ ไวน์ และน้ำเปล่า ตั้งเรียงกัน จากนั้นใส่ใส่เดือนลงไปทุกขวด แล้วทิ้งไว้ข้ามวัน เมื่อมาดูผลเห็นว่า ใส่เดือนตายทุกขวดยกเว้นในขวดน้ำเปล่าที่ใส่เดือนยังแข็งแรงดี ครูบอก “ต่อไปนี้นักเรียนคงรู้ว่าควรดื่มอะไรดี” นักเรียน. “ครับ ผมจะเลิกดื่มน้ำเปล่าครับ เพราะมันทำให้ตัวพยาธิมีชีวิตรอยู่ และแข็งแรง ดังนั้นผมจะเลือกดื่มทั้งเบียร์ เหล้า รวมทั้งไวน์ด้วยครับ” ครูเลือกตัวอย่างผิด เข้าใจไปคนละทาง ฮ่า ๆ ฮ่า ๆ

🏆 ปฎิคม โดย คุณภานุมา กิตติวรรณ

(พัก) พักรการประชุม ตื่นน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

🏆 ผู้ประเมินทั่วไป โดย อ.สถิตย์ ผลทิพย์

🏆 ผู้รายงานการใช้ภาษา โดย คุณภานุมา กิตติวรรณ

🏆 ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์

ผู้ตอบคำถามฉบับพลันดีเด่น รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD คือ ดร.กรศิริ ธัมมาวุฒิกุล

🏆 รายงานคำฟุ่มเฟือย โดย คุณอัมภวรรณ ใจเปีย

🏆 รายงานการใช้เวลา โดย คุณธัญวรัตน์ มณีพรรณ

🏆 ข้อคิดคำคม -

🏆 ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

🏆 เรียบเรียง/รายงาน โดย คุณธนกร หลูปิน

*****ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน*****

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

📣 แจ้งกิจกรรมของสโมสรฯ ดังนี้

📄 กิจกรรมมีการเลือกตั้งนายกสโมสรฯ สมัยที่ 50 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงแรม เชียงใหม่ออคิด

📣 ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

📄 สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของสโมสร ฝึกการ พูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ www.facebook.com/lannapublicspeakingclub

และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ สโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>